

Thông bạch Phật Đản PL 2547



Kính bạch chư Tôn Đức, Tăng, Ni
Kính thưa quý đồng hương Phật tử,

Mùa Phật Đản năm nay, đối với nhân loại những đối nghịch về ý thức đã khiến tình thân hữu giữa con người rơi vào thảm trạng bi đát. Những nạn nhân của chiến tranh, nỗi đau của thân xác và tinh thần luôn đè nặng họ khi hướng về tương lai. Đường như điểm chuẩn đạo đức cho cuộc đời của một con người đang thật sự xáo trộn và bật gốc từ gốc độ hận thù và chiến tranh mang lại.

Ngày lâm phạm của Đức Phật đánh dấu một kỷ nguyên về tình thương được khơi dậy và khai mở chân trời hiểu biết, xóa bỏ các dị biệt mà con người đã mê mờ dùng ý thức tự ngã làm rào cản bảo vệ cho định kiến của mình.

Nhìn từ cộng nghiệp thời đại cho ta một bức tranh ảm đạm của thế giới ngày một phủ dày. Linh ý trong vô minh, hành động trong vô minh, định quả hẳn là chiều dài của tích nghiệp. Bối cảnh ngày nay của xã hội văn minh loài người có nguy cơ dẫn đến thảm họa trên nhiều bình diện xuất sanh từ lòng đố kỵ, hận thù, tranh chấp.

Môi sinh ngày một bị tàn phá. Kinh tế luôn là áp lực lên các nước nghèo khó. Bệnh dịch tật mới lạ sẽ xuất hiện nhiều hơn. Đạo đức suy đồi. Tâm linh nghèo nàn và cạn kiệt. Sự xung đột ở nhiều nơi trên thế giới do khác biệt quan điểm, tư tưởng và tôn giáo...Đó là những mầm mống đã và đang phát triển rất nhanh, tai họa trùng trùng quả là điều khó tránh khỏi.

Đức Phật là biểu tượng nhân cách một bậc đại hạnh Bồ tát. Trong vô lượng kiếp, tinh thần từ bi là ngọn đuốc sáng luôn rực cháy trong tâm Ngài. Mỗi một cử động, Ngài luôn lo sợ đến sự tổn thương các loài. Vì nghĩ đến an lạc, giải thoát, Ngài đã luôn tinh tấn hướng dẫn cho chúng sanh thoát ly khỏi ách nạn và luôn đề cao hạnh đức hiếu sinh.

Yếu tố bình đẳng được Ngài chỉ thẳng từ phẩm chất của tâm mà mỗi nhân sinh đều hàm dưỡng. Căn bản này không cần tìm cầu. Chỉ cần mỗi người biết quán

chiếu và sống vượt lên trên các thú vui tạm bợ, chế ngự lòng sân hận, đình chỉ sự ái luyến, không làm việc khả ố, không gây tác động trực tiếp và gián tiếp khiến tha nhân đau khổ, loại bỏ dục vọng xấu xa và sa lầy vào nỗi đam mê mù quáng mất nhân tính. Thiết lập được nền tảng này là xây dựng ngoại cảnh an bình, nội tâm trong sáng và lễ tất tình người là ánh sáng đem lại sự hòa hợp và cảm thông rất cần cho giai đoạn đau thương đang hiển hiện khắp nơi.

Niềm tin giữa con người và con người, giữa quốc gia và quốc gia không còn ở chỉ số bảo hòa. Lòng nghi kỵ xuất hiện ở hầu hết mọi ngõ đường của nhân thế. Hướng tiêu cực đã trở thành đám mây đen che khuất khung trời xanh ngát niềm tin. Là đệ tử Phật, trước thảm trạng bi đát của lòng người chúng ta hãy thành tâm cầu nguyện:

- Ánh sáng của tình thương luôn chiếu rọi giúp nhân loại ý thức được cảnh tương tàn không cần thiết.
- Phát triển năng lực từ bi ở mỗi cá nhân góp phần bảo vệ sự an bình cho nhân loại.
- Ý thức trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi sinh và làm chuẩn mực cho các thế hệ tiếp nối.
- Xin cho những con người và các quốc gia vốn đã lâm vào hoàn cảnh chiến tranh thiên tai tự chế trong nếp suy nghĩ và hành động tránh cho thế hệ hiện tại và tương lai thoát khỏi những khổ đau chất chồng.
- Xin đừng nhân danh chân lý bất luận ý thức hệ nào trong khi sinh mạng con người vẫn còn xem là thuộc hàng thứ yếu.

Kính thưa quý vị,

Phẩm hạnh của Đức Phật là gương sáng để nhắc nhở cho chúng ta nhận rõ qua tấm lòng độ lượng của Ngài: Ai cũng có giòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Thế nên theo giòng thời gian mỗi người hãy góp bàn tay mình để kiến tạo một xã hội cộng đồng thanh bình và hòa hợp.

Kính chúc chư Tôn Đức Tăng, Ni một mùa Phật Đản thân tâm thanh tịnh.

Kính chúc quý đồng hương, Phật tử an vui và luôn mở lòng đến với muôn loài chúng sanh.



Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hòa Thượng Thích Phước Huệ